

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế- Xã hội
6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND năm 2015; Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2019 về những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2019 của Thường trực, hai Ban và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019:

1. Công tác tham gia chuẩn bị các kỳ họp:

Cùng với Ban Pháp chế, Ban giúp cho Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị và tổ chức các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước hai Kỳ họp thứ Chín và Mười hai và Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “đổi thoại với công dân hai khu dân cư số 4 và 5 về những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà, đất trên địa bàn” sau Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện chủ trì.

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban năm 2018, kết hợp thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện, tập trung thẩm tra phần nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, về dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch mua sắm - sửa chữa tài sản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2019 (vào cuối tháng 12/2018) và Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, kết hợp thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND huyện, tập trung thẩm tra phần nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, về điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch mua sắm - sửa chữa tài sản, kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2019, chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019-2025 và báo cáo chuyên đề về quản lý và hoạt động của 10 khu dân cư (vào cuối tháng 6/2019).

Tháng 4/2019, Ban đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I/2019 của Ban, kết hợp thẩm tra tài liệu Kỳ họp bất thường thứ Mười và Mười một, nội dung thẩm tra là kết quả sau một năm thí điểm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày

03/8/2018 về chủ trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả học đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non năm học 2018-2019”.

2. Công tác khảo sát, giám sát:

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/01/2019 về những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2019 của HĐND huyện, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban và của cử tri trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội. Đầu tháng 6/2019, Ban triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát thực tế tại địa bàn các khu dân cư năm 2019, nội dung khảo sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND huyện, khảo sát toàn diện về tình hình quản lý và mối quan hệ phối hợp công tác của các khu dân cư với các cơ quan cấp huyện, tập trung khảo sát, kiến nghị về những tồn tại, khó khăn để kiến nghị với Thường trực HĐND và UBND huyện tìm biện pháp tháo gỡ nhằm tiếp tục phát huy những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ban cũng tham gia cùng Thường trực HĐND huyện làm việc với các cơ quan liên quan và khảo sát thực tế các dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư để phục vụ công tác thẩm tra.

3. Các hoạt động khác:

Thực hiện các nhiệm vụ công tác cụ thể, phát sinh thường ngày của Bộ phận chuyên trách nhằm giúp cho Thường trực HĐND huyện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền luật định.

Duy trì tốt mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong Ban và mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi hội ý công việc đầu tuần, các Phiên họp thứ 28, 29, 30 của Thường trực HĐND huyện, các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện do địa phương tổ chức. Qua đó, nắm bắt, trao đổi thông tin tương đối đầy đủ và kịp thời, phục vụ cho công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban tham gia lớp tập huấn “*Nâng cao năng lực giám sát về tài chính-kinh tế, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản*” trong tháng 4/2019 do Kiểm toán nhà nước tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), tham dự Hội nghị giao ban lần thứ Sáu giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tại thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu); Trưởng và Phó Trưởng Ban dự lớp “*Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2019 về giám sát, quyết định trong lĩnh vực ngân sách-đầu tư*” do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tại thành phố Bà Rịa.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật định và sự phân công của

Thường trực HĐND huyện, hoàn thành chương trình công tác của Ban đã đề ra. Các thành viên Ban đã quan tâm nghiên cứu để tham gia nhiều ý kiến tại các Hội nghị thẩm tra về nhiều vấn đề, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, vì vậy các báo cáo thẩm tra của Ban do làm tốt công tác dự thảo và phát huy được trí tuệ tập thể của các thành viên nên đều thể hiện rõ chính kiến, có tính phản biện cao, giúp cho các đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để thực hiện nhiệm vụ quyết định và giám sát.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019:

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ và các hoạt động công tác thường xuyên theo luật định, các nhiệm vụ khác theo sự phân công của HĐND, Thường trực HĐND huyện, 6 tháng cuối năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

- Tổ chức giám sát công tác chuẩn bị năm học 2019 -2020, tham gia các đoàn giám sát theo Chương trình công tác giám sát năm 2019 của HĐND huyện; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức khảo sát, giám sát đột xuất theo sự phân công, điều hoà của Thường trực HĐND huyện;

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND, kết luận của Kỳ họp HĐND, nghị quyết chất vấn các kỳ họp và ý kiến kiến nghị của cử tri; Tiếp tục tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND huyện về các văn bản theo lĩnh vực Ban phụ trách;

- Duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng các Hội nghị của Ban trong việc kiểm điểm công tác hàng quý và đề ra nhiệm vụ công tác cho quý sau, tổ chức các cuộc họp của Ban thường lệ theo quy chế và các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu của Thường trực HĐND huyện;

- Làm tốt công tác thẩm tra và tham gia việc chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba của HĐND huyện

- Giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, phối hợp chặt chẽ với Ban pháp chế, các Đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận:

- TTr. HU, TTr. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT của HĐND huyện
- Lưu;

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Trinh